



**TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
TỈNH NINH THUẬN**

Ninh Phước, ngày 19 tháng 4 năm 2023

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi:

- Bà Lê Thái Trường Thi, Phó Giám đốc Sở GDĐT Ninh Thuận;
- Công an huyện Ninh Phước;
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hoa hậu quý bà Việt Nam 2022;
- Các Nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân.

Lời đầu tiên thay mặt cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý lãnh đạo, Hoa hậu quý bà và các Nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân.

Nhân kỉ niệm 25 năm “Ngày Người khuyết tật Việt Nam” (18/4/1998 – 18/4/2023), Trung tâm đã tổ chức chương trình “Đồng hành lan tỏa yêu thương” bằng các tiết mục văn nghệ và các trò chơi như: bịt mắt ăn chuối, thử tài đoán quả, mang thức ăn về tổ,... Đây là hoạt động giáo dục nhằm giúp cho học sinh có một sân chơi, được hòa nhập và quên đi những khó khăn, mặc cảm mà bản thân gặp phải.

Để tổ chức Chương trình thành công, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận đã nhận được sự hỗ trợ của Quý lãnh đạo, Hoa hậu quý bà và các Nhà hảo tâm, các mạnh thường quân với tổng số tiền mặt: 22.800.000 (Hai mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn), một số đồ dùng học tập và 70 phần quà. Trong buổi lễ Trung tâm đã tổ chức trao những phần quà này đến tận tay từng học sinh và phụ huynh. Những món quà này thật sự có ý nghĩa đối với học sinh và phụ huynh của chúng tôi trong dịp kỉ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam. Tình cảm quý báu và sự hỗ trợ này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để học sinh, phụ huynh và giáo viên của chúng tôi vượt qua khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ em khuyết tật của tỉnh nhà.

Thay mặt cho học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn. Kính chúc Quý lãnh đạo, Hoa hậu quý bà, các Nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Định

Giám đốc Trung tâm HTPTGDHN
tỉnh Ninh Thuận